

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ชื่อเรื่อง	ผลการดำเนินการ/มติ	ผู้ดำเนินการ
<p><u>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</u> ๔.๑ อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๗ ราย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ๒. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ๓. นางจุฬารัตน์ ตันติประสงค์ ๔. ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ ๕. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ๖. ผศ.นิวัตร จาระวาระกุล ๗. ผศ.รัมภา สุวรรณพฤษ์ 	<p>- อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๗ ราย ทั้งนี้ รายที่ ๑ - ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนรายที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗</p> <p>- มอบให้ นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง เป็นเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>- กองบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณบดี</p>	<p>- มอบ ศ.สุตาศิริ วดวงค์ เป็นกรรมการ ประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี แทน นายโอภาส เขียววิชัย</p>	
<p>๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง เรื่องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. คณะกรรมการด้านส่งเสริมกิจการและ พัฒนามหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ ประธาน ๒) นายวิชา จุ้ยชุม รองประธาน ๓) นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน์ กรรมการ ๔) ดร.ขวลิต นิมละออง กรรมการ ๕) นายมนูญ สรรค์ कुमार กรรมการ ๖) นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการ ๗) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช กรรมการและเลขาธิการ ๘) นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยเลขาธิการ <p>๒. คณะกรรมการด้านวิชาการและงานวิจัย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ประธาน ๒) ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร รองประธาน ๓) ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการ ๔) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการ ๕) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร กรรมการ ๖) ผศ.ชญาภัทร์ กี่อารีโย กรรมการ กรรมการและเลขาธิการ 	

ชื่อเรื่อง	ผลการดำเนินการ/มติ	ผู้ดำเนินการ
	๗) นายมนตรี รัตนวิจิตร กรรมการและเลขานุการ ๘) ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิต ผู้ช่วยเลขานุการ ๓. คณะกรรมการด้านการออกประกาศ / ระเบียบ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ๑) นางสาวพวงเพชร สารคุณ ประธาน ๒) ศ.สุดาศิริ วศวงศ์ รองประธาน ๓) นางศรีวิชชา รักจำรูญ กรรมการ ๔) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร กรรมการ ๕) ผศ.อรุณ ชลิ่งสุทธิ กรรมการ ๖) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท กรรมการ ๗) นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง กรรมการ ๘) ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล กรรมการ ๙) นางสาวสมจิตต์ มหัทธนนท์ เลขานุการ ๑๐) นางสาวอรทัย หอมแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ	

มติ : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สรุปรายงานการประชุม
 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕ หน้า

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ ขอเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
 การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ๑ ท่าน ได้ลาออกจาก